



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางอัญชรา ดอนกลอย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติบุตร อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอัญชรา ดอนกลอย
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๐ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือ เทียบเท่าเป็นเวลา ๑๐ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๖๒๔๓๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๕
๓. อื่นๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอัญชรา ดอนกลอย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูติณโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง รับไว้ในความดูแล เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ รวมจำนวนวันที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๕ วัน ผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพศหญิง อายุ ๒ วัน เลขที่ภายนอก ๑๑๖๘/๕๕ เลขที่ภายใน ๓๕๗๔/๕๕ เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๑๕ นาฬิกา ที่ห้องคลอดโรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูติณโร อุทิศ ด้วยวิธีคลอดปกติ น้ำหนักแรกเกิด ๓.๐๔๐ กรัม ตัวยาว ๔๙ เซนติเมตร รอบศีรษะ ๓๒ เซนติเมตร รอบอก ๓๓ เซนติเมตร มารดาดังครรภ์ที่สอง อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอดทารกไม่มีหายใจหอบเหนื่อย การเคลื่อนไหวดี ร้องเสียงดัง คะแนนประเมินสภาพทารกแรกเกิดนาທີที่ ๑ ได้ ๙ คะแนน นาທີที่ ๕ ได้ ๑๐ คะแนน อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที จากการตรวจร่างกายของทารกแรกเกิด โดยทั่วไปไม่พบความผิดปกติใดๆ รับประทานพร้อมมารดาจากห้องคลอดถึงหอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็ก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา แรกรับทารกเคลื่อนไหวได้ดี ร้องเสียงดัง ผิวสีชมพู อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๕๒ ครั้งต่อนาที ทารกสามารถดูดนมได้ดี ไม่มีอาการสำคัญ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตรวจพบว่าทารกมีอาการตัวเหลือง สีผิวเหลืองจากบริเวณใบหน้าถึงขา แพทย์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบความเข้มข้นของเลือด (HCT) ๕๘ เปอร์เซนต์ ไมโครบิลิรูบิน (MB) ๑๘.๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เลือดกรุ๊ป เอบี (group AB) Rh positive ไครีคคุมเทส (Direct coomb'test) เนกาตีฟ (negative) ภาวะพร่องเอนไซม์ G๖PD ปกติ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ให้การรักษาด้วยการส่องไฟ ซึ่งเป็นหลอดไฟแสงสีฟ้าเขียว (blue-green light) มีความยาวคลื่นในช่วงของ ๔๕๐-๔๘๐ นาโนเมตร โดยเพิ่มจำนวนเครื่องส่องไฟเป็น ๒ เครื่อง (Double Phototherapy) เพื่อเพิ่มความเข้มของแสง เนื่องจากผลการลดบิลิรูบินจะดีขึ้นตามระดับความเข้มของแสง ทารกมีอาการเสี่ยงต่อภาวะ Kernicterus ให้การพยาบาลเพื่อให้การส่องไฟมีประสิทธิภาพ เตรียมเครื่องส่องไฟให้พร้อมใช้งาน จัดแผนงหลอดไฟให้ห่างทารกในระยะที่เหมาะสม คือ ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เพราะถ้าระยะยิ่งห่างพลังงานแสงที่ถูกตัวทารกจะยิ่งลดลง มีผ้าคลุมรอบแฉงไฟ

เพื่อป้องกันการกระจายของแสง ถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือเพียงผ้าอ้อมชิ้นเดียว จัดทำอนพลิกตะแคงตัวทุก ๓ ชั่วโมง เพื่อให้แสงไฟส่องทั่วร่างกายและป้องกันผิวไหม้ สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ซึมลง ไม่ดูคนม ร้องเสียงแหลม ชัก ทารกไม่มีอาการดังก่อว ดูคนมได้ดี ทารกเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟ เช่น มีไข้ ถ่ายเหลวผิวหนังแห้งมีผื่นขึ้น และการบาดเจ็บที่จอประสาทตา ให้การพยาบาลโดยการวัดอุณหภูมิ ร่างกายทุก ๔ ชั่วโมง สังเกตลักษณะของอุจจาระและปัสสาวะ ผิวหนัง ดูแลหนังของทารกให้สะอาด ไม่ทาแป้ง หรือโลชั่นให้ทารก ปิดตาทารกด้วยวัสดุที่ทึบแสงตลอด ไม่ให้เลื่อนหลุดในขณะที่ส่องไฟ เพื่อป้องกันแสงไฟทำลาย จอประสาท มารดามีความวิตกกังวลในการดูแลทารกที่ได้รับการส่องไฟ ให้การพยาบาล โดยการให้คำแนะนำ มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกขณะส่องไฟ การสังเกตอาการแทรกซ้อน กระตุ้นให้มารดาให้นมทารกทุก ๒-๓ ชั่วโมง ดูแลให้ทารกได้รับนมอย่างเพียงพอ ให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแลทารกขณะส่องไฟ เช่น การเปลี่ยน ผ้าอ้อม การพลิกตะแคงตัวทุก ๓ ชั่วโมง

หลังจากทารกได้รับการรักษาโดยการส่องไฟเป็นเวลา ๔ วัน และการดูแลให้ได้รับนมแม่อย่างเพียงพอ ติดตามอาการของผู้ป่วย ขณะที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอาการดีขึ้นตามลำดับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ระดับความเข้มข้น ของเลือด (HCT) ๕๕ เปอร์เซ็นต์ ไมโครบิลูริน (MB) ๑๓.๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ไม่พบอาการแทรกซ้อน ขณะส่องไฟ สามารถดูคนมแม่ได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ นัดติดตามอาการในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่บิดา มารดา เรื่องการดูแลทารกที่บ้าน การดูแลกิจวัตรประจำวัน การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เช่น ตัวเหลืองเพิ่มขึ้น ซึมลง มีไข้ ไม่ดูคนม เป็นต้น และส่งต่อกลุ่ม งาน เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
๒. เพื่อพัฒนาการให้ข้อมูล ความรู้แก่มารดาและญาติในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
๓. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ ตัวเหลือง มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บิดา มารดา ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
๒. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่มี ภาวะตัวเหลือง
๓. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตัวเหลือง